

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	FI_CB_080_S2
ชื่อตาราง	การให้บริการบัตรเครดิตแยกตามประเภทบัตรเครดิต
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและ กำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายเดือน รายไตรมาส ความล่าช้า 40 วัน กำหนดเวลาเผยแพร่ ข้อมูลเบื้องต้น ทุกวันที่ 10 ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ • หลักการ นิยาม และ การจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและ มาตรฐานบัญชีที่ เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูล และวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล	<p>ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและไม่ใช่อสถาบันการเงินเปิดให้บริการทางด้านธุรกรรมบัตรเครดิตแก่ผู้บริโภคเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการโดยไม่ต้องใช้เงินสด รวมทั้งการให้กู้ยืมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิต ทั้งนี้บัตรเครดิตที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการอยู่ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บัตรเครดิตธนาคารหรือบัตรเครดิตบริษัท หมายถึง บัตรเครดิตที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตฯ ในประเทศเป็นเจ้าของ รวมทั้งบัตรเครดิตที่ออกร่วมกับนิติบุคคลอื่นในประเทศ 2. ตัวแทนออกบัตร หมายถึง บัตรเครดิตของบริษัทต่างประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตฯ ร่วมออกบัตร หรือเป็นตัวแทนออกบัตร 3. ตัวแทนรับบัตร หมายถึง บัตรเครดิตของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตฯ ที่ให้บริการบัตรเครดิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตฯ รับซื้อ Sales Slip และเป็นผู้เรียกเก็บเงินให้ ทั้งนี้ ไม่รวมบัตรเครดิตธนาคาร หรือบัตรเครดิตบริษัท และบัตรเครดิตที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตฯ เป็นตัวแทนออกบัตร <p>เป็นข้อมูลขุดรวมทุกสำนักงานในประเทศของธนาคารพาณิชย์ไทย, สาขาธนาคารต่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่อสถาบันการเงิน</p> <p>รวบรวมข้อมูลจากการรายงานขุดข้อมูล Credit Card Summary และ Card Usage Summary เป็นรายเดือน โดยสถาบันการเงินจะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน</p> <p>ประมวลผลด้วยการรวมข้อมูลการให้บริการบัตรเครดิตประเภทต่าง ๆ ของธนาคารพาณิชย์ไทย, สาขาธนาคารต่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่อสถาบันการเงิน โดยแยกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนบัตรสะสมทั้งสิ้นที่ให้แก่ผู้ถือบัตร เงินให้สินเชื่อคงค้างทั้งสิ้น ณ วันสิ้นเดือน ปริมาณการใช้จ่ายภายในประเทศและในต่างประเทศ และการเบิกเงินสดล่วงหน้า</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 2. สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 3. ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่อสถาบันการเงิน
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=269&language=th)
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

ทีมข้อมูลการชำระเงิน
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
โทร. 0-2283-5141, 0-2356-7409